

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 568\* Năm 12/ 2023 \* Chúa nhật 19/02/ 2023

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

*là thư mục từ*  
Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

**N**gày thứ tư 22/2 sắp tới, Giáo hội công giáo cử hành lễ tro, khởi đi vào mùa chay chuẩn bị cho lễ Phục sinh. Trước lễ Giáng sinh chúng ta cũng cùng với Giáo hội có một thời gian để chuẩn bị cho việc mừng lễ. Như thế Giáo hội tổ chức mừng lễ không chỉ là hình thức bên ngoài nhưng giúp cho tâm hồn người tín hữu có một sự thay đổi nào đó, hay nhắc nhở cho mỗi người chúng ta một thay đổi tận bên trong.

Như thế các việc đạo đức thường quen trong mùa chay là bố thí, cầu nguyện và ăn chay phải là những việc được thực hành tận bên trong tâm hồn của mình. Những việc ấy không làm với hình thức quá chú trọng đến vẻ bề ngoài, đừng “khuê chiêng đánh trống”, “trong hội đường hay ở ngã ba đường”, “làm cho ra vẻ thiếu nã”; cũng đừng làm để được người ta khen, đừng “cốt để người ta khen”, “cho người ta thấy”, “để thiên hạ thấy là chúng ta ăn chay” nhưng hãy làm cách kín đáo không có ý khoe khoang, không tìm cách để được khen ngợi.

Nếu loại bỏ những ý muốn tìm danh dự cho mình, các việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay giúp chúng ta đến với tha nhân qua việc bố thí, giúp chúng ta có mối quan hệ thâm sâu với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện và giúp chúng ta luyện tập chính bản thân, làm chủ bản thân qua việc ăn chay.

Như thế Mùa chay là mùa Giáo hội muốn giúp chúng ta một lần nữa trở về với Thiên Chúa và tha nhân. Giáo hội muốn chúng ta cải thiện quan hệ với Thiên Chúa và tha nhân. Điều quan trọng là tâm hồn chúng ta. Nếu chúng ta bố thí, cầu nguyện và ăn chay mà chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài thì mọi việc vẫn như cũ, nếu không muốn nói là tệ hại hơn vì tâm hồn chúng ta thỏa mãn, cho là đủ lối sống giả hình như thế.



# TRANG SỐNG LỜI CHÚA

19/02/2023 CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN -A

## YÊU THƯƠNG KẸ THÙ

*“Còn Thầy, Thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em.” (Mt 5,44)*

**Suy niệm:** Ukraina và Nga là hai nước láng giềng, có nhiều điểm chung về phong tục, tôn giáo, đã từng hợp chung là một nước thời Liên Xô, thế mà nay rơi vào thảm trạng chiến tranh, huynh đệ tương tàn. Câu chuyện Ca-in giết em là A-ben trong sách Sáng Thế được tái hiện cách thật kinh hoàng. Con người có phẩm giá cao quý vì được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, vì thế tất cả đều là anh em với nhau, và là con cùng một Cha trên trời (x. Mt 23,8-9). Vì thế, không có chuyện coi ai đó là kẻ thù, và nếu có ai bị coi là kẻ thù, thì Chúa dạy: *“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người ngược đãi anh em”* (Mt 5,43). Không chỉ đưa ra giáo huấn, nhưng Chúa còn làm chứng bằng việc hiến thân chịu chết trên thập giá là tha thứ cho cả những kẻ sỉ nhục và đóng đinh giết Chúa. *“Trên thập giá, Chúa đã tiêu diệt sự thù ghét”* (Pl 2,16).

**Mời Ban:** “Lịch sử nhân loại là một lịch sử chiến tranh” (Mike Love). Có hận thù ghen ghét thì mới có chiến tranh. Nhiều người đang coi chiến tranh là chuyện bình thường, khi chấp nhận sống chung với cơn lũ quét của hận thù, tranh chấp. Bạn có bị cuốn vào dòng xoáy hận thù ấy không? Bạn có sẵn sàng tha thứ cho những người xúc phạm bạn không? Bạn hãy loại bỏ những tư tưởng, lời nói gây oán thù, bất hoà, chia rẽ trước khi chúng bùng nổ ra hành động.

**Sống Lời Chúa:** Thực hành điều trong kinh “Thương người mười bốn mối”: *“Tha kẻ để ta, nhịn kẻ mất lòng ta”*.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã hiến thân chịu chết để thứ tha tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con cũng biết thành tâm tha thứ cho nhau. Amen.*



## TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Vị giám mục được cứu từ đồng đố nát nơi ngài bị chôn vùi trong nhiều giờ.**

“Giờ đây, điều quan trọng hơn là phải gần gũi với người dân, những người đang bị khủng bố bởi trận động đất này”. Đức Cha Antoine Audo, Giám mục người Chandê của Aleppo, chỉ biết “trong số rất nhiều tai họa mà chúng tôi đã gặp phải, đây là một thảm họa mà có thể nói là chúng tôi chưa quen với nó. Sau 12 năm chiến tranh, đây là một quả bom khủng khiếp mới, gây chết người và không rõ nguyên nhân, rơi xuống đầu chúng tôi.”

Trận động đất làm rung chuyển miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền trung bắc Syria lúc 4:17 sáng giờ địa phương vào thứ Hai, ngày 6 tháng 2, là trận động đất dữ dội nhất trong tám thế kỷ. Điều này đã được báo cáo bởi Marlène Brax, giám đốc Trung tâm Địa vật lý Li Băng, được phỏng vấn bởi nhật báo L'Orient-Le Jour của Li Băng. Trận động đất có cường độ 7,8 độ Richter, với tâm chấn nằm ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Giám mục nghi lễ Chandê của Aleppo mô tả với Fides “một thành phố có hai triệu rưỡi cư dân không có điện, nước và hệ thống sưởi. Trời rất lạnh, mùa đông khắc nghiệt. Tôi nhìn thấy mọi người trên đường phố hoặc trong xe hơi. Họ sợ hãi, họ không biết điều gì sẽ xảy ra, bởi vì nó có thể chưa kết thúc, và có tin đồn rằng những chấn động mạnh và tàn khốc có thể xảy ra sau đó”. Trên thực tế, một trận động đất mạnh 7,6 độ richter mới đã được ghi nhận ở tỉnh Kahramanmaras phía nam Thổ Nhĩ Kỳ lúc 13:24 giờ địa phương và cũng được cảm nhận ở Damascus.

Tại Syria, số người chết tạm thời được báo cáo bởi các nguồn tin chính thức của Syria, không may là có thể tăng lên, cho đến nay đã có 371 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương do trận động đất. Hàng trăm nạn nhân khác đã được thống kê ở các khu vực Syria nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ Damascus.

Các nhà thờ trong khu vực cũng bắt đầu đối mặt với sự tàn phá do trận động đất gây ra. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Giám Mục Paolo Bizzeti, Đại diện Tông tòa của Anatolia, báo cáo rằng Nhà thờ chính tòa Iskenderun đã bị sập, và các nhà thờ của cộng đồng Chính thống giáo và Chính thống giáo Syria ở thành phố đó cũng đã bị phá hủy. “Ở đây tại Aleppo”, Đức Giám Mục Audo báo cáo với Fides, “Đức Tổng Giám Mục Melkite Georges Masri đã được kéo sống từ đồng đố nát, nhưng Vị Đại diện của ngài vẫn ở dưới tòa nhà bị phá hủy, và họ vẫn chưa tìm thấy ngài”

## ❖ **Linh mục bị bắn chết ở Mỹ Tây Cơ.**

Giáo phận San Juan de Los Lagos ở bang Jalisco, Mỹ Tây Cơ, đã đề tang cho vụ bắn chết một trong những linh mục của giáo phận, Cha Juan Angulo Fonseca, vào ngày 10 tháng Hai.

Theo tờ El Financiero của Mỹ Tây Cơ, vị linh mục 53 tuổi đã bị bắn từ phía sau bằng hai phát súng ngắn. Vụ giết người xảy ra ở quận Atotonilco el Alto của bang Jalisco.

Theo điều tra ban đầu, vụ án mạng rõ ràng là do tranh chấp đất đai.

“Giáo phận San Juan de los Lagos dâng lời cầu nguyện lên Chúa, Cha của Lòng thương xót, vì cái chết đau lòng của Cha Juan Angulo Fonseca,” giáo phận cho biết trong một tuyên bố ngày 11 tháng Hai.

“Xin Chúa thưởng công cho sự cống hiến cuộc đời của những nhân danh Chúa Kitô cho Giáo hội! Nhờ lòng thương xót của Chúa, cầu mong linh hồn của ngài và của tất cả các tín hữu đã ra đi, được yên nghỉ!” tuyên bố kết luận.

“Chúng ta phó thác cho Thiên Chúa và lòng thương xót vô biên của Người, để Người ban cho ngài được cử hành Bí tích Thánh Thể vĩnh cửu cùng với Đức Trinh Nữ Maria, các thiên thần và các thánh, và ngài sẽ giúp chúng ta, những người lữ hành trên trái đất này, luôn tìm kiếm những con đường hòa bình và tình huynh đệ,” Đức Tổng Giám Mục Jorge Alberto Cavazos, giám quản tông tòa của Giáo phận San Juan de los Lagos viết.

“Tôi cầu xin tất cả các linh mục dâng một tuần cử nhật thánh lễ và cầu nguyện cho người anh em của chúng ta,” vị giám chức nói trong một tuyên bố.

Cha Angulo sinh tại thị trấn Tepatitlán de Morelos thuộc bang Jalisco vào ngày 24 Tháng Giêng năm 1970. Ngài được thụ phong linh mục ngày 2 tháng 5 năm 1998.

Vị linh mục đã làm việc từ năm 2017 tại Giáo xứ Đức Mẹ Guadalupe ở thị trấn Valle de Guadalupe.

Cha Angulo cũng phục vụ tại các giáo xứ khác như Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, Thánh Giuse Thọ và Chúa Thánh Thần.



**TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo.